

คนรัฐสมคบนายทุน งาบป่าสงวน2หมื่นไร่

ASTVผู้จัดการรายวัน - "ป่าไม้-ชาวบ้าน" และเจ้าหน้าที่รัฐสมคบนายทุน เขมือบป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก-แม่ลำพันกว่า 2 หมื่นไร่ แกมตั้งโต๊ะเก็บหัวคิวออก ส.ป.ก. 4-01 เก็บค่าใบอนุญาตตัดไม้ ชูตทราย ซ้ำร้ายใช้ "ฝนเหลือง-การลอน" กำจัดวัชพืช-ตอไม้ เหนืออ่างเก็บน้ำแม่กองค่ายห้วยฝนตกทำสารพิษไหลเข้าอ่าง ทำคน-สัตว์ดื่มเข้าไปเป็นมะเร็ง

วานนี้ (21 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้าน นำเอกสาร พร้อมภาพถ่ายการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก-แม่ลำพัน ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย หมู่ 10 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังผืนป่าถูกบุกรุกเพิ่มเติมอีกนับร้อยไร่ ด้วยฝีมือของชาวบ้านร่วมกับนายทุนและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าบางคน และยังเตรียมการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้กับชาวบ้านเพื่อขายต่อให้กับนายทุนในราคาถูก

เจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่ง เปิดเผยว่า เมื่อปี 2554 ป่าสงวนแห่งนี้ถูกบุกรุกกว่า 200 ไร่ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดไม้ได้กว่า 2,000 ท่อน และพบหลักเขตเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อยู่กลางป่าสงวนที่ยังอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีการส่งย้ายเจ้าหน้าที่บางคนออกนอกพื้นที่ แต่ปัจจุบันได้ย้ายกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมแล้ว

ต่อมา เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ มีโครงการขอคืนพื้นที่ป่าจาก ส.ป.ก.คืนกรมป่าไม้ แต่แค่เดือนเดียว พบว่าพื้นที่ป่ากลับถูกบุกรุกเพิ่มอีกหลายร้อยไร่ มีการตัดถนนผ่านป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อลักลอบเข้าไปชูตทราย ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีการจับกุมดำเนินคดี อ้างว่าการออก ส.ป.ก. 4-01 สำเร็จไปแล้ว ส่วนการชูตทรายเมื่อถูกร้องเรียนก็หยุด ย้ายอุปกรณ์ออกไป แต่เมื่อเรื่องเงียบก็กลับเข้าไป ชูตใหม่

เจ้าหน้าที่ป่าไม้คนเดิม กล่าวว่า การนำพื้นที่ป่าไปออก ส.ป.ก.4-01 มีค่าใช้จ่ายไร่ละ 1,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ได้ส่วนแบ่ง 400 บาท อีก 600 บาท เจ้าหน้าที่ป่าไม้แบ่งกัน สำหรับการทำให้วัชพืชขาด และชูตทราย ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่รายวัน โดยคิดเฉลี่ยยนต์ตัวละ 500 บาท ค่าชูตทรายวันละ 3,000 บาท

สำหรับการตัดถนนเข้าป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากทำให้สะดวกกับการขนไม้ออกมาแล้ว ยังสะดวกต่อการเข้าไปล่าเหยี่ยว และลักลอบเก็บมูลค้างคาว ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม แต่ที่นำเป็นห่วง คือ การใช้ยาทำลายวัชพืช ซึ่งเป็นสารผสมจากสารเคมี 2 ตัว คือ 2,4-D และ 2,4,5-T หรือที่เรียกว่า "ฝนเหลือง" และใช้การลอน 4 อี ที่มีคุณสมบัติทำลายตอไม้ โดยใช้

การลอนผสมกับน้ำมันดีเซลหยอดตามตอไม้ ใช้เวลาไม่นานก็ผุพัง ทำให้ง่ายต่อการไถปรับพื้นที่ป่า แต่ทั้งการลอนและฝนเหลืองเป็นสารพิษตกค้างในดิน เมื่อป่าต้นน้ำกลายเป็นที่ทำการเกษตร และฝนตกลงมาน้ำก็ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย หากทั้งคนและสัตว์ดื่มกินเข้าไปจะเป็นมะเร็งได้

เจ้าหน้าที่ป่าไม้คนเดิม กล่าวว่า ยังพบการบุกรุกป่าในจ.สุโขทัย อีกหลายจุด กล่าวคือ ป่าแม่พันลำ-แม่มอก บริเวณบ้านไซกเบือย หมู่ 7 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง พิกัด 47Q 0553429 UTM 1905195 ป่าแม่ท่าแพ-บ้านแม่ทุเลาใน หมู่ 9 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม พิกัด 47Q 0552520 UTM 1920998 และพิกัด 47Q 0551926 UTM 1922162 เสียหายรวมกว่า 20,000 ไร่ ■